



Title :	"เราจะเห็น Area Studies เรื่องเขตการค้าเสรี"
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	กองทัพธุรกิจ
Date :	ปีที่ 17 ฉบับที่ 5533 วันที่ 6 ธันวาคม 2547 หน้า ๗

‘เราจะเห็น Area Studies เรื่องเขตการค้าเสรี’

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง

ถึ นับจากการเปิดรับนักศึกษาและเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2542 ถึงวันนี้ นับได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งล่าสุดของไทยซึ่งตั้งบนเนื้อที่ 5,000 ไร่ ของดอยแถม อ.เมือง จ.เชียงราย ยังมิอาจได้ไม่ถึง 5 ปี

ปัจจุบัน ตัวเลขนักศึกษาอยู่ที่ 2,400 คน กับจำนวนคณาจารย์ราว 100 คนใน 12 หลักสูตร ปลายปี 2544 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนถูกจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยยกวางหลักสูตรวิชาภาษาจีนทุกระดับปริญญา ประกาศนียบัตร และคอร์สภาษาจีนระยะสั้นสำหรับคนทั่วไป

ราวกับจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-จีนเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเริ่มต้นที่การลดภาษีนำเข้าผัก-ผลไม้ระหว่างกันให้เหลือ 0% แนนอนว่า หน้าด่านทางการค้าระหว่างไทย-จีนที่สำคัญในขณะนี้ไม่พ้นพื้นที่ท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยความตกลงดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการค้าของสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

และเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวข้อ "The Role of Higher Education on HRD in the GMS Countries" โดยเป็นการพบปะกันเป็นครั้งแรกของตัวแทนหน่วยงานด้านการศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งนี้ หวังให้เป็นการเริ่มต้นเพื่อจะสานสัมพันธ์ระหว่างกันในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศสมาชิกเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงทั้งภารกิจที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า รวมทั้งความพยายามที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวของทางมหาวิทยาลัย ฟังมุมมองของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

● ม.แม่ฟ้าหลวงตื่นตัวเพียงใดกับเรื่องเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ?

ไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับการค้าเสรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิด

เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ในระดับประเทศมีการลงนามในข้อตกลงระหว่างกัน ในหลายประเทศ อย่างเช่นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับจีน แต่ปัญหาจะติดตามมาก็คือช่องว่างระหว่างการดำเนินนโยบายของรัฐ กับการปรับตัวของระดับรากหญ้า ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถมีบทบาทเพื่อเติมเต็มในส่วนนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เตรียมบรรจุเรื่องการค้าเสรี การค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นวิชาสำคัญในหลักสูตรซึ่งมีมิติทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ และอื่นๆ หวังให้ที่นี่เป็น Area Studies เรื่องเอฟทีเอ

● ด้านความพร้อมของบุคลากรและองค์ความรู้เป็นอย่างไร ?

ทุกมหาวิทยาลัยขาดคนมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้จึงจำเป็นต้องสร้างร่วมมือกับส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำคนที่อยู่ในแวดวงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสอน ตอนนี้เรากำลังประสานกับภาคธุรกิจทั้งในธุรกิจไทยที่ค้าในจีน และนักธุรกิจจีนที่มากับไทย เพื่อดูว่าจะร่วมมือในการให้ความรู้ได้อย่างไร

ด้านองค์ความรู้ไทยเราก็มีการศึกษาเรื่องนี้ อยู่พอสมควร แต่ถ้าเทียบกับจีน เรามีความรู้เรื่องไทยมากกว่า จีนศึกษาเรื่องไทยมา 50-60 ปี ขณะที่ของเราที่ผ่านมา ใครศึกษาจีน พูดยังถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ตอนนี้จะร่วมมือกัน แต่ความรู้ที่